
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

ไทยรัฐ ไทยโพสต ์

โพสตทู์เดย์ เดลนิิวส ์

ผจก.รายวัน ส านักข่าว

ไทย ทวีีช่อง TNN24 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ปัญหาลูกจา้งสธ. 

   -เสนอข่าว  นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. ให้สมัภาษณร์ะหว่างเดนิทางมาประชุมสมชัชาอนามัยโลก สมัย

ที่ 71 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส กรณีระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่าย

จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า ได้โทรศัพทป์ระสานไปยังรมช.คลังว่าประกาศดังกล่าวจะกระทบกบัสธ.

มาก และได้มอบหมายให้ผู้ ช่วยรมต. และปลัด สธ. พร้อมทั้งผู้บริหาร เข้าหารือกบัก.การคลัง เพ่ือขอให้พิจารณา

หาทางออก ยืนยันจะไม่ท าสิ่งที่กระทบกบัประชาชนและส่งผลต่อขวัญก าลังใจของบุคลากร ส่วนเร่ืองรพ.ที่จะขึ้นป้าย 

แต่งด า ผูกริบบิ้นด าคดัค้านประกาศกระทรวงการคลัง ขอให้รอผลการหารือก่อน  

    -นพ.ธวัช สนุทราจารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจ าสธ. กล่าวว่า ได้เรียกฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคลเข้าหารือ มีมติ

ว่าจะเสนอก.การคลังชะลอการบังคับใช้ประกาศออกไปก่อน และให้ตั้งคณะท างานร่วมศึกษาเรื่องแนวทางการจ้าง

งานอย่างสมเหตสุมผล  

      ด้าน นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ขอให้ลูกจ้างทุกคนอย่างเพ่ิงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น 

รมว.สธ.และผู้บริหาร สธ. ก าลังพยายามแก้ไขปัญหา ขอให้รอการหารือก่อน 

มตชิน ไทยรัฐ       

ไทยโพสต ์กรงุเทพ

ธรุกจิโพสตทู์เดย์ 

เดลินวิส ์ผจก.รายวนั 

ส านักข่าวไทย  

ทวีีช่อง 3 5 7 9 NBT 

TNN24 Thai pbs 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์ 

    -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสขุ ปลัด สธ. กล่าวภายหลังการหารือร่วมกบัอธบิดีกรมบัญชีกลาง ว่า ระเบียบ

ฉบับนี้ ไม่ได้รวมถึงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของสธ. เนื่องจากสธ.มีข้อตกลงกับกระทรวงคลังอยู่ ก่อน โดยมี

ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยเงินบ ารงุของหน่วยบริการให้สงักดักระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2561 ที่เป็นการ

ใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยบริการในการจ้างงาน จึงสามารถด าเนินการได้เช่นเดิม ทั้งนี้  หลังจาก

กรมบญัชีกลางมีหนังสอืแนบท้ายระเบียบที่ระบุว่าไม่รวมกรณีการจ้างของสธ. จะท าหนังสอืแจ้งไปยังหน่วยงานใน

สงักดัทั่วประเทศให้เข้าใจตรงกนั ซึ่งข้อตกลงที่สธ.ท ากบัก.การคลัง ส่วนหนึ่งให้รพ.ก าหนดอตัราค่าจ้างได้เอง ซึ่ง

อาจไม่ใช่อัตราเดียวกับของก.การคลัง เพราะสธ.มีกว่า 60 สาขาวิชาชีพ แต่ละสาขาอาจจะได้รับเงินเพ่ิมเติม

บางส่วนตามแต่วิชาชีพ โดยปัจจุบันสธ.มีการจ้างลูกจ้างระยะ 1 ปี และจ้างพกส. ระยะ 4 ปี การท าข้อตกลงกบัก.

การคลังเป็นไปตามระยะเวลาของการจ้างงานแต่ละแบบ 

    ด้าน นายโอสถ สวุรรณเ์ศวต ประธานสมาพันธส์มาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) กล่าวว่า รู้สกึโล่งใจ

ที่สธ.ใช้ข้อตกลงระเบยีบเงินบ ารงุปี 2561 ได้เหมอืนเดิม อย่างไรกต็าม เหน็ว่าควรจ้างลูกจ้างด้วยเงินงบประมาณ 

เพ่ือให้เป็นไปตามอตัราค่าจ้างขั้นต ่าเท่าเทยีมกนั 

เพจชมรมแพทย์ชนบท 

ข่าวสด แนวหน้า ผจก.

รายวัน เดอะเนชั่น 

    -เสนอภาพแพทย์ พยาบาล และบุคลากรรพ.ต่างๆ อาท ิรพ.รามนั จ.ยะลา รพ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา รพ.ชุม

แพ จ.ขอนแก่น รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ร่วมกันคัดค้านและเชิญชวนแต่งด าเพ่ือเป็นสัญลักษณ์คัดค้าน

ประกาศของก.การคลัง โดยชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า จะต่อต้านระเบยีบดงักล่าวจนกว่าก.การคลังจะมีค าสั่งยกเลิก 

พร้อมนัดหมายเครือข่ายทุกสาขาวิชาชีพพบกันที่ก.การคลังในวันที่ 1 มิ.ย.นี้  เพ่ือเรียกร้องให้ผู้บริหารลาออก 

พร้อมกันนี้  ยังแสดงความเหน็ว่ารัฐบาลด าเนินนโยบายสาธารณสุขแบบถอยหลัง นอกจากพยายามแก้กฎหมาย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนร่วมจ่าย ยังมีการออกหนังสือสั่งการให้การจ้างลูกจ้างต้องขอจาก

กรมบญัชีกลางล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณและห้ามเพ่ิมเงินเดอืน และเหน็ว่าการหารือระหว่างผู้บริหารก.การคลังและ

ปลัด สธ. เป็นเพียงการแสดงท่าทแีก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น 

     ชมรมสาธารณสขุแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย และมูลนิธิเครือข่ายหมอ

อนามัย ออกแถลงการณ์ขอให้ทบทวนระเบียบกระทรวงการคลัง ระบุว่า จะส่งผลต่อรพ.ในสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุทุกระดบั ท าให้การว่าจ้างล่าช้า หรืออาจไม่ได้รับอนุญาตก าลังคน ส่งผลต่อการบริการประชาชน  

ข่าวสด    -เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการชมรมแพทย์ชนบท และผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า เมื่อ

พิจารณาตามเนื้ อหาระเบียบฯ ไม่ว่าลูกจ้างหรือพนักงานทั้งเก่าและใหม่ได้รับผลกระทบแน่นอน เนื่องจากช่วงสิ้น

ปีงบประมาณที่ต้องมกีารต่อสญัญาลูกจ้าง เดมิจะขออนุมตัจิากสสจ. แต่ระเบยีบนี้ ต้องขออนุมัติจากก.การคลัง เชื่อ

ว่าเป็นเพราะก.การคลังไม่เข้าใจบริบทการท างานของรพ. 

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

     นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกยีรต ิประธานชมรมแพทย์ชนบท และผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ออกจดหมายเปิด

ผนึกถงึรมว.คลัง ขอให้รมว.คลังและผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบในการออกระเบียบด้วยการลาออก โดยระบุ

ว่า ขอท าความเข้าใจกับสาธารณะว่า 1.ปริมาณงานในด้านการดูแลสุขภาพของทุกรพ. แต่ก.การคลังไม่เข้าใจ

สถานการณจ์ริง กระบวนการบริหารภาครัฐที่ไร้ประสทิธภิาพเป็นอปุสรรคส าคญัของการพัฒนาระบบสาธารณสขุ 2.

การประกาศระเบยีบนี้ เป็นการรวบอ านาจการพิจารณากลับสู่ก.การคลัง ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเป็นเงินบ ารุงรพ.ไม่ใช่

เงินงบประมาณ 3.เงินนอกงบประมาณ รพ.ใช้จ้างแพทย์ เภสชักร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด 

และวิชาชีพต่างๆ เมื่อลูกจ้างทุกวิชาชีพลาออก หรือรพ.จะขยายงาน คงต้องรอนาน 4.การรวบอ านาจเช่นนี้ สร้าง

ความเดอืดร้อนให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

ไทยโพสต ์  

กรงุเทพธรุกจิ โพสตทู์

เดย์ ผจก.รายวัน 

    -เสนอข่าว  นายวิสทุธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง  เปิดเผยว่า การออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง

โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เป็นไปตามมติครม.เมื่อกลางปี 2560 ที่ให้กรมบัญชีกลางไปศึกษาการจัด

ระเบยีบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเพ่ือว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยระเบยีบก าหนดให้

ทุกส่วนราชการที่มีการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ต้องรายงานและขออนุมัติจาก

กรมบญัชีกลาง เป็นการก ากบัดูแลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  

    -นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ไม่มีข้อมูลการจ้างลูกจ้างหรือ

พนักงานของหน่วยงานราชการต่างๆ และไม่ทราบข้อมูลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ครม.จึงมีมติให้

กรมบญัชีกลางเข้าไปจัดระเบยีบ เพ่ือให้เกดิความชัดเจนและความโปร่งใสในการด าเนินการ ส าหรับสธ. ได้ท าเรื่อง

ขอก าหนดอตัราการจ้างพนักงานและลูกจ้างแบบ 1 ปี 7,900 คน และแบบ 4 ปี 3.1 หมื่นคนแล้ว จึงไม่มีปัญหา

ใดๆ ส่วนหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้มกีารท าข้อตกลงกบักรมบัญชีกลาง ให้ว่าจ้างต่อไปจนสิ้นสดุสญัญา แต่การว่าจ้าง

รอบใหม่ ต้องท าด าเนินการตามระเบยีบ 

ไทยโพสต ์    -เสนอว่า เรื่องระเบียบการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เป็น

กระแสในโซเชียลมีเดีย หลังพูดคุยกับสธ. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

รายละเอยีดของระเบยีบ และหลักเกณฑต่์างๆ ได้ครอบคลุม ครบทุกประเดน็  

แนวหน้า คอลัมน์กวน

น า้ให้ใส 

 

 

 

   -เสนอบทความว่า สภาพความเป็นจริงของรพ.ในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่มีความขาดแคลน แออดั เจ้าหน้าที่ต้อง

ท างานหนัก และต้องหาทางรอด เช่น ระดมหาเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ มาใช้พัฒนาระบบงาน สร้างตกึโดยใช้เงิน

ท าบุญจากพระในท้องถิ่น ฯลฯ แต่ส่วนกลางออกระเบยีบในลักษณะบีบรัดการปฏบิัติ ห้ามจ้างเพ่ิม หรือหากจะจ้าง

ต้องท าเรื่องขออนุมัติข้ามกระทรวง ซึ่งแน่นอนว่าจะเกดิผลกระทบต่อการท างาน ปัญหาส าคัญในเรื่องนี้ คือ ก.การ

คลัง กบัสธ.ไม่ได้มกีารหารือกนัก่อนที่จะออกระเบยีบหรือ 

เพจชมรมแพทย์ชนบท     -โพสตค์ลิปวิดโีอพร้อมข้อความว่า รพร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย น าทมีโดย นพ.วัฒนา พารีศรี ผอ.รพ. ทนไม่ไหว

ที่ก.การคลังร่วมกบัไอ้โม่งใฝ่เอกชนก าลังจะย ่ายีรพ.ของรัฐ ที่พ่ึงแห่งสดุท้ายของประชาชน แต่งด าออกมากนัทั้งรพ. 
    -โพสตข้์อความว่า นพ.สมชาย ศรีสมบณัฑติ ผอ.รพ.ตากใบ ระบุว่า การแก้ตัวของก.การคลังไม่ถูกต้อง เพราะ

ระเบยีบนี้ออกมาภายหลัง และลงนามโดยรมว.คลัง จึงมสีาระที่คลุมทบัระเบียบเงินบ ารุงที่ออกโดยสธ. ยืนยันให้ก.

การคลังยกเลิกระเบยีบโดยเรว็ หากยังย้ือ จะไปกระทรวงการคลังตามที่นัดหมายไว้ และยืนยันจะต่อต้านถงึที่สดุ 

Twitter ปองบุณย ์     -โพสตข้์อความว่า สธ.ไม่มีอ านาจในการบริหาร เงินต้องขอสปสช. คนต้องขอก.พ. คนไม่พอจะจ้างลูกจ้าง
ต้องขอก.การคลัง  

ส านักข่าวอศิรา     -เสนอบทความว่า ประกาศล่าสุดของก.การคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างหน่วยงานรัฐโดยใช้เงินนอกงบประมาณ

ส่งผลต่อวิกฤตศิรัทธาของคนท างานในระบบอย่างยิ่ง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏบิัติการ โดยผศ.นพ.ธี

ระ วรธนารัตน์  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การออก
นโยบายดังกล่าวบ่งถึงทัศนคติการบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจ และมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดข้อเสียมากกว่าข้อด ี

บทเรียนจากนโยบายนี้  น่าจะเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในสังคมและบุคลากรทุกคนในระบบสุขภาพได้

เตรียมพร้อมรับมอืปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาจากนโยบายนี้และนโยบายอื่นที่คล้ายคลึงกนัในอนาคต 
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คมชัดลึก มตชิน 

เดลินวิส ์เวบ็ไซตไ์ทย

โพสต ์กรงุเทพธรุกจิ

ไทยโพสต ์บางกอก

โพสต ์

พาราควอต 

  -เสนอข่าว นายสมบูรณ ์ยินดยีั่งยืน รองปลัด ก.อตุสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอนัตราย 

คร้ังที่ 30 –1/2561 และกล่าวถึงข้อสรุปการพิจารณาการจ ากดัหรือยกเลิกการใช้พาราควอต คลอไพริฟอส และ

ไกลโฟเซต ว่า ที่ประชุมมีมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด แต่ให้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุ

อนัตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมไีว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต โดยมาตรการจ ากดัการ

ใช้ เพ่ือให้ปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเรื่องไปยังกรมวิชาการเกษตร ก าหนดระเบียบวิธปีฏบิัติ

เพ่ือจ ากดัการใช้ให้อยู่ในระดบัที่ปลอดภัยให้แล้วเสรจ็ภายใน 2 เดอืน หลังจากนั้นจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

วัตถุอนัตรายพิจารณาเพ่ือประกาศใช้ ทั้งนี้  ในสารอนัตรายทั้ง 3 ชนิด พาราควอต จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมาก

ที่สุด เพราะเป็นสารปราบวัชพืชที่หาสารอื่นทดแทนได้ยาก รวมทั้งสารอื่นมีราคาแพงและได้ผลน้อยกว่า โดยที่

ประชุมมกีรรมการทั้งหมด 24 คน กรรมการ 17-18 คน ไม่เหน็ด้วยกบัการยกเลิกแต่เหน็ควรให้จ ากดัการใช้ และ

มกีรรมการ 2-3 คน เหน็ว่าควรยกเลิก จึงมมีตสิรปุให้ใช้สารพาราควอตได้ต่อไป 

   -นายวิฑูรย์ เล่ียนจ ารูญ ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตราย

ร้ายแรง 369 องค์กรจาก 50 จังหวัด จะหารือเพ่ือก าหนดรูปแบบแนวทางเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการชุมนุม โดยจะ

ประชุมใหญ่หน้าท าเนียบรัฐบาล ระยะแรก ภายใน 1-2 วันนี้  ตัวแทนเครือข่าย 369 องค์กรจะชุมนุมที่ท าเนียบ

รัฐบาลก่อน จากนั้นจะหารือลักษณะการชุมนุมอกีคร้ัง ภายใน 1-2 สปัดาห์นี้  

  - ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.

จุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า นักวิชาการ นักวิจัยในพ้ืนที่และแพทย์ที่รักษาโรค ได้ออกมาให้ข้อมูลทั้งเร่ืองสารตกค้าง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่อยู่รอบพ้ืนที่การใช้สารเคมีดังกล่าว รวมทั้งผลต่อทารกในครรภ์ ท าให้เดก็

ปัญญาอ่อน ซึ่งน่าจะเพียงพอ ดังนั้นคณะกรรมการวัตถุอันตรายควรถูกตรวจสอบว่า มีการละเลยข้อมูลที่เป็น

ผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนหรือไม่ 

เพจชมรมแพทย์ชนบท 
 

  -โพสตข้์อความว่า นอกจากก.การคลังจะเพ้ียนแล้ว ก.อตุสาหกรรมกเ็ช่นกนั ไม่ยอมยกเลิกพาราควอต ทั้งๆ ที่ทั้ง
โลกยืนยันว่าเป็นสารพิษร้ายแรงและสารก่อมะเรง็ 

Twitter คนไทยรักชาต ิ     -โพสตข้์อความว่า รัฐบาลเอาคนของบรรษัทค้าสารเคมกี าจัดศัตรพืูชมาเป็นคกก.ผู้มอี านาจแบนสารเคมเีป็นพิษ  

ซึ่งมผีลประโยชน์ทบัซ้อน  พร้อมโพสตภ์าพมข้ีอมูลระบุว่า “คณะกรรมการวัตถุอนัตรายชุดก่อนหน้านี้  มกีารแต่งตั้ง

กรรมการผู้จัดการของ บริษัทซินเจนทา บริษัทใหญ่ข้ามชาตทิี่ค้าสารเคมกี าจัดศัตรพืูชเข้ามาด ารงต าแหน่ง โดยผ่าน

ช่องทางผู้ทรงคุณวุฒิองคก์รสาธารณประโยชน์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน  

 

เดลนิวิส ์บางกอกโพสต ์

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารผิดกม. 

  -เสนอข่าว นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ล่าสดุส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อ

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบ ไซบูทรามีน 10 รายการ ได้แก่ 1.แกลโล (Kallow) 

2.The eight 3.คอลวีว่า 4.PUSH SHE (VIVI) 5.S-SECRET อาร์จิ้น ซายย์ แคพ 6.Finale 7.แอลฟิน By ลูก

ส ารอง 8.BOXY INDELAR 9.Luk Sam Rong และ 10.Nuvitra ซึ่งตรวจพบโดย อย. ผลิตภัณฑท์ั้งหมดผลิตโดย

บริษัท สยาม เฮลท ์แอนด ์บวิตี้  แคร์ จ ากดั อย.จึงได้สั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑท์ั้ง 10 รายการ และ

จะร่วมมือกับสสจ.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทุก

แหล่งผลิต หากพบข้อบกพร่องจะสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารและด าเนินคดต่ีอไป ทั้งนี้  ไซบูทรามีนเป็นยาที่ยกเลิก

ทะเบยีนต ารับไปแล้วตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังพบการลักลอบน าเข้ามาผสมในผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ดังนั้น อย. จึงมี

นโยบายยกระดบัไซบูทรามนีเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพ่ือให้มบีทลงโทษเดด็ขาดรนุแรงมากขึ้น ซึ่งจะมี

การพิจารณาในการประชุมวันที่ 24 พ.ค.นี้  

โพสตทู์เดย์  

ลัมน์เหนี่ยวไก 

 

 

    -เสนอบทความ กล่าวว่า การขยายผลการจับกุมสารไซบูทรามีน จนพบว่ามีสารอกี 2 ชนิดที่อยู่ในอาหารเสริม

ย่ีห้อแกลโล คอื สารฟลูออกซิทนี และสารออริสแตท ที่ใช้รักษาทางการแพทย์ ท าให้เกดิข้อสงสยัว่าท าไมหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องถงึปล่อยให้ปัญหาลุกลามขยายตัวได้ขนาดนี้  อาจเป็นเพราะโทษของการโฆษณาเกนิจริงน้อยเกนิไป ท า

ให้ผู้ค้าผลิตภัณฑเ์หล่านี้กล้าที่จะเสี่ยง 

สยามรัฐออนไลน ์    -เสนอข่าว แม่ค้าอาหารเสริมลดความอ้วนย่ีห้อ VEO แจ้งความต่อ ปคบ. ให้ด าเนินคดีลูกสาวตลกเจ้าของ

ผลิตภัณฑแ์ละพวก เนื่องจากโอนเงินแล้วไม่ได้สนิค้า โดย ปคบ.เตรียมเรียก เบน ชลาทศิ นักร้องดังที่เป็นพรีเซน

เตอร ์ฐานโฆษณาเกนิจริง ด้านมะปราง เจ้าของ Be Curve เข้าพบ ตร.ปคบ.อกีรอบ เพ่ือมอบชื่อตัวแทนจ าหน่ายที่

ท าโฆษณาเกนิจริง ใช้รปูเบลล่า-ชงผอม 



                                                             สรุปข่าววันที่ 24 พฤษภาคม 2561 4 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เพจดอกจิก v.5     -โพสต์ภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมย่ีห้อ วิตามินแตงไบรท์ พร้อมข้อความระบุว่า ราคาหลัก 10 น าเข้าจาก
ฝรั่งเศส แถมม ีSOD ด้วย สรรพคุณครอบจักรวาล ขอดูใบน าเข้า และระบุว่าตอนขอ อย.ไม่ได้ใช้ชื่อนี้แน่นอน 

 

เพจ Drama -addict 

ผลิตภณัฑโ์ฆษณาเกินจริง 

    -โพสตข้์อมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์Minimal อาหารเสริมลดน า้หนัก อ้างว่าลดการดูดซึมไขมนั 40 %  ซึ่งถ้าอ้างว่า

เป็นสารสกดัจากสมุนไพร กต้็องมใีบขึ้นทะเบยีนต ารับยา จะมาโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้  

 ขยะพษิ 

กรงุเทพธรุกจิ  
เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

คมชัดลึกออนไลน ์

   -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้แทนกระทรวงต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานรีไซเคลิขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ภายในบริษัท นิสสส์กาย เมทลั จ ากดั เลขที่ 111/6 หมู่ 

9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา หลังตรวจพบไม่มีใบอนุญาตด าเนินการประกอบกิจการ  พบขยะ

อเิลก็ทรอนิกสจ์ านวนมาก ใช้วิธเีผาและหลอมท าให้เกดิกลิ่นฉุน ส่งผลให้เกดิสารปรอทก่อมะเรง็ และปนเป้ือนลง

น า้บาดาลและน า้ประปา เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานสั่งปิดกจิการ 

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ปลดัสธ.ขอบคุณผบ.ตร. 

  -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกท าร้ายกันในรพ.ชลบุรี ว่า 

ขอขอบคุณผบ.ตร.ที่ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ชลบุรี ให้ช่วยจับกุมผู้ ก่อเหตุทั้ง 15 คนมาด าเนินการตาม

กฎหมายได้อย่างรวดเรว็ หลังมีคลิปขณะเกดิเหตุเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล ทั้งนี้  รพ.เป็นสถานที่ให้การดูแลรักษา

ผู้ป่วยและเป็นสถานที่ราชการ ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้

เจบ็ป่วยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

 
เดลินวิส ์

 
 
 
 
 

มตชิน คอลัมน ์
ส่องโรคไขสขุภาพ 

 
 
 

 
 

M2F คอลัมน์ 
IN BRIEF 

เดลินวิส ์คอลัมน ์
เดลินวิสก่์อนขึ้นแท่น 

เห็ดพษิ 
   -เสนอข่าว นายภัทรพนธ ์รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตลู พร้อม พญ.วันทนา ไทรงาม ผอ.รพ.สตลู และคณะ เดินทาง

ไปเย่ียม น.ส.จ าปี สมาธ ิอายุ 47 ปี นางสนุิษา นาคประยูร อายุ 32 ปี และนายไวยทอน อนิสนั่น อายุ 53 ปี ซึ่ง

รับประทานเหด็ป่าชนิดหนึ่ง และเกดิอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ฯลฯ โดยนายไวยทอนอาการดขีึ้นจนสามารถ

ถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้ว จากการสอบถามทราบว่า เกบ็เหด็ดังกล่าวมาโดยไม่ทราบว่ามีพิษ เนื่องจากเห็นว่า

ขึ้นอยู่บริเวณรากต้นยางพารา มีสม่ีวงและกลิ่นหอม เมื่อน ามาต้มยังมีรสชาติหวาน จึงแจกจ่ายให้เพ่ือนบ้าน จนมี

อาการป่วยพร้อมกนั 17 คน แต่มเีพียง 3 คนที่อาการหนัก  
   -เสนอบทความ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เห็ดบางชนิดมีพิษร้ายแรง 

ท าลายเซลล์ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบสมอง ท าให้ถึง เสียชีวิตได้ อาการ

แสดงหลังได้รับพิษคอื คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ท้องร่วง แนะน าวิธสีงัเกตเหด็พิษ ได้แก่ หากเหด็ชนิดนั้นขึ้นอยู่

ใกล้มูลสตัว์ มีสนี า้ตาลหรือสสีนัฉูดฉาด หมวกเหด็มีปุ่มปม มีวงแหวนใต้หมวก หรือเมื่อดอกแก่ มีกลิ่นเอยีนหรือ

กลิ่นค่อนข้างแรง ให้พึงระวังว่าจะเป็นเหด็พิษ สารพิษในเหด็โดยส่วนใหญ่จะสลายตัวด้วยความร้อน ดังนั้นจึงควร

ปรงุให้สกุ เมื่อได้รับสารพิษจากเหด็ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนอกจากล้วงคอเพ่ืออาเจียนแล้ว ให้ดื่มน า้คั้นจากใบ

รางจืดล้างพิษ และรีบไปพบแพทย์ทนัท ี  
   -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย อธบิดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาวิธตีรวจจ าแนก

ชนิดเหด็ด้วยการตรวจดีเอน็เอ ทั้งเหด็พิษและเหด็กนิได้ รวมกว่า 200 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นเหด็พิษ อนาคตจะท า

เป็นดเีอน็เอบาร์โค้ด เพ่ือใช้ตรวจสอบให้ทราบได้ทนัทว่ีาเป็นเหด็ชนิดใด นอกจากนี้  จะพัฒนาฐานข้อมูลเหด็ จัดท า

เป็นแอปพลิเคชั่นในการตรวจสอบเหด็ โดยอยู่ระหว่างเกบ็รวบรวมภาพเหด็ให้มีความชัดเจน ง่ายต่อการพิจารณา

รปูร่าง คาดว่าจะเสรจ็สิ้นภายในปี 2562 

 

ส านักข่าวไทย 

โรคอมัพฤกษ-์อมัพาต 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกก าหนดให้วันที่ 24 พ.ค. 

ของทุกปีเป็นวันอัมพฤกษ์-อัมพาตโลก เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของโรค รู้ จักวิธดีูแลตนเองและ

หมั่นส ารวจความผิดปกติของร่างกาย การลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 

หลีกเล่ียงอาหารไขมนัสงู งดสรุา บุหร่ีและออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ 

 

สยามรัฐ 

วิธีจดัการความโกรธ 

    -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธบิดกีรมสขุภาพจิต แนะน าวิธจีัดการความโกรธ โดยฝึกถามใจ

ตนเองเบื้องต้น 4 ข้อ 1.ถามตัวเองว่าเร่ืองที่โกรธส าคัญแค่ไหน 2.ถามตัวเองว่าถ้าตอบโต้ทนัทจีะเกดิอะไรขึ้น 3.
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ถามตวัเองว่าเคยท าสิ่งเดยีวกบัที่คนอื่นท ากบัเราหรือไม่ และ 4.ถามตัวเองว่าเพราะเหตุใดคนอื่นจึงท าเช่นนี้  จะท า

ให้เกดิการให้อภัย ปล่อยวาง ท าให้ใจเยน็ลงและตั้งสตไิด้ 

    ดร.สดุา วงสวัสดิ์ ผอ.ส านักส่งเสริมและพัฒนาสขุภาพจิต แนะ 5 วิธจีัดการความโกรธ คอื 1.นับ 1 ถงึ 10 ในใจ

ก่อนพูด 2.นับ 1 ถงึ 10 พร้อมกบัสดูลมหายใจเข้า-ออกลึกๆ 3.นับ 1 ถงึ 10 พร้อมนึกถึงสิ่งที่ชอบ-อารมณ์ดี 4.

นับถอยหลังจาก 100-90 และ 5.หลับตานึกถงึเหตกุารณห์รือสิ่งที่มคีวามสขุ สบายใจ 

 

สยามรัฐ มตชิน 

โรคพษิสุนขับา้ 

  -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกบั ม.ธรรมศาสตร์ 

กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ ส านักงานเขตบางเขน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน

ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า เชิญชวนชุมชนน าสตัว์เลี้ ยงไปฉีดวัคซีนทุกปี และเน้นย า้การป้องกนัตนเองจากโรคพิษสนุัข

บ้าด้วยหลักคาถา 5 ย. 

 

ผจก.ออนไลน ์

เบอรฉุ์กเฉินหมายเลขเดียว 

   -เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย รองเลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูประบบสาธารณสุข 

เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงรพ. ที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว ว่า การจัดตั้งศูนย์

รับแจ้งเหตฉุุกเฉินหมายเลขเดยีว (Single Number) ถอืเป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมประเดน็ฉุกเฉินถงึแก่ชีวิต 3 

เรื่องคอื 1.ความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งปัจจุบนัมีสายด่วน 191 2.เรื่องกู้ภัยดับเพลิง มีเบอร์ 199 และ 3.การแพทย์

ฉุกเฉินที่มีเบอร์ 1669 โดยเบื้องต้น ครม.มีมติให้สตช.เป็นเจ้าภาพในการด าเนินการเร่ืองเบอร์ฉุกเฉินหมายเลข

เดยีว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยหลายส่วนมองว่าเบอร์ 191 มคีวามคุ้นเคยกบัคนไทยอย่างมาก ซึ่งมตทิี่รัฐบาล

ก าหนดคอืเบอร์ 191 แต่ต้องมกีารปรับปรงุระบบให้สามารถเปล่ียนมาเป็นหมายเลขเดยีวได้ 

 
โลกวันนี้ 

คอนเสิรต์การกุศล รพ.ราชวิถ ี

    -       ว       ว   เชิญ                                                       ” น ารายได้สมทบทุน

สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในวันอาทิตย์ที่               ว         น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิบูล

สงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี ติดต่อซื้ อบัตรได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ชั้น                

      ว          -2354-8108 ต่อ 3037 บตัรราคา 5,000/ 3,000/ 1,000     

 

ไทยรัฐ 

ยาเสน้ 

    -เสนอบทความว่า การรณรงค์สังคมไร้ควันในประเทศไทยไม่ประสบความส าเรจ็ เพราะสดัส่วนผู้ ใช้ยาเส้นใน

ประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มรีายได้น้อยมจี านวนมากกว่าคร่ึงหนึ่งของผู้สบูบุหร่ีทั้งหมดที่มีกว่า 11 ล้านคน 

ซึ่งเป็นผลมาจาก 1.การปรับโครงสร้างภาษีบุหร่ีปีที่ผ่านมา ท าให้ราคาบุหร่ีซองเพ่ิมขึ้นเป็น 60-125 บาท ขณะที่ยา

เส้นยังคงมีราคาประมาณ 10-15 บาท จึงเป็นจุดจูงใจให้มีการสบูยาเส้นมวนเองมากขึ้น 2.ความเชื่อผิดๆ ว่ายา

เส้นอนัตรายน้อยกว่าบุหร่ี ทั้งที่เป็นใบยาสบูชนิดเดียวกนั และระบบการปลูกหรือผลิตไม่มีการควบคุม หรือวัดค่า

ของสารพิษตกค้าง  

 รอ้งเรียนสสอ.ตะโหมดน ารถหลวงไปใชส่้วนตวั 

ผู้จัดการออนไลน ์    -เสนอข่าว นายดอน สีนวล เจ้าหน้าที่สสอ.ตะโหมด จ.พัทลุง น าหลักฐานร้องเรียนกบัสื่อมวลชนในพ้ืนที่ และ 

ป.ป.ท.เขต 9 สงขลา ว่า นายประจวบ รามณยี์ หัวหน้าสสอ.ตะโหมด จ.พัทลุง ได้น ารถราชการไปใช้ส่วนตวั และน า
งบน า้มันไปใช้ในอัตราส่วนที่สูง  และมีภาพถ่ายรถยนต์กระบะมิตซูบิซิ แบบสี่ประตู รุ่นไทรทั่น สีด า หมายเลข

ทะเบยีน กฉ 1502 พัทลุง ซึ่งเป็นรถที่จัดซื้อไว้ใช้ในโครงการควบคุมโรคตดิต่อ แต่หัวหน้าสสอ.ตะโหมดได้ยึดเป็น
รถส่วนตวั และใช้งานโดยไม่ได้ท าบญัชีควบคุมแต่อย่างใด 
    เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9 ระบุว่า ป.ป.ท.ได้พิจารณารับเรื่องและเตรียมท าหนังสอืถึงสสจ.พัทลุง ด าเนินการตาม
ค าสั่งคสช. เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกรอบก าหนด
ภายใน 7 วัน พร้อมกนันั้น เจ้าหน้าที่ป.ป.ท.ชุดสบืสวนจะลงเกบ็ข้อมูลพยานหลักฐาน และเอกสารตามค าร้องอกี
ทางหนึ่ง เพ่ือน ามาไต่สวนตามค าร้องต่อไป 

 

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

รถกูชี้พเปิดไฟฉุกเฉินส่งคนขา้งทาง 

  -เสนอข่าว แฟนเพจ Red Skull Phatthalung โพสตภ์าพรถกู้ชีพคนัหนึ่งเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งเลนซ้ายสดุ เพ่ือส่งคนลง

บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์ ก่อนจะตีรถออกเลนขวา โดยระบุว่า รถคันนี้ มีคนเจบ็หรือไม่ หรือก าลังจะไปรับใคร แวะ

จอดรถส่งคนลงข้างทางแบบนี้  เปิดไฟและเสยีงฉุกเฉิน ปาดซ้ายปาดขวา เจบ็จริงหรือพร ่าเพรื่อ โดยมีผู้ เข้ามาให้
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ความเหน็ว่า นี่อาจเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท  าให้คนมองภาพรถกู้ชีพตดิลบและไม่ค่อยหลีกทางให้ 

 โรคมือเทา้ปาก 

กรมประชาสมัพันธ ์ 
INN 

 

  -เสนอข่าว นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท ์ นพ.สสจ.สระแก้ว เตือนครูและผู้ปกครองระวังเดก็ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 

ช่วงเปิดเทอมใหม่ จนถงึหน้าฝน พบผู้ป่วยเกนิคร่ึงของผู้ป่วยทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 20 พ.ค. 2561 สระแก้วพบ
ผู้ ป่วยเดก็เลก็อายุต ่ากว่า 5 ปี 35 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 6.36 ต่อแสนประชากร กระจายใน 7 อ าเภอ ขอให้คัด

กรองเดก็ก่อนเข้าเรียน หากป่วยให้แยก พักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ รอบโลก 

อีโบลา 

  -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขคองโกเผยว่า มีนางพยาบาลติดเชื้ อไวรัสอีโบลาเสียชีวิตที่เมืองบิโกโร ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ท าให้ยอดผู้เสยีชีวิตเพ่ิมเป็น 27 ราย ติดเชื้ อ 49 ราย เจ้าหน้าที่ได้เพ่ิมการติดตั้ง

กล้องวงจรปิดทุกจุดเข้า-ออกของเมืองเอน็บันดากา รวมถึงติดตามผู้ติดเชื้ อและผู้ที่ใกล้ชิดทุกคนรวม 2 ราย ที่

อาการหายขาดแล้วให้กลับบ้าน แม้ได้รับวัคซีนป้องกนั เพราะพบหลายรายยังมเีชื้ อหลงเหลือในอสจุิซึ่งอาจแพร่เชื้ อ

ผ่านการมเีพศสมัพันธ ์

 

ข่าวสด 

คอลัมน์ ย่อโลก 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบ

โลก 

เช้ือไวรสันิปาห ์

  -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสขุอนิเดยี มคี าสั่งระดมก าลังเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เพ่ือสกดักั้นและรับมือกบัการ

ระบาดของเชื้ อไวรัสนิปาห์ ที่มีค้างคาวผลไม้เป็นพาหะ มีผู้ เสยีชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย พบผู้ ป่วยและผู้มีความ

เสี่ยงกว่า 90 คน ทางภาคใต้ของประเทศ โดยโรคดงักล่าวยังไม่มวีัคซีน และมอีาการเหมอืนไข้สมองอกัเสบก่อนเข้า

สู่ภาวะโคม่าและเสยีชีวิต 

 

ไทยรัฐ เดลินวิส ์

วิกฤตโรคอว้น 

  -เสนอข่าว นายอลัน โมเซส นักวิจัยและค้นคว้าประจ าบริษัท โนโว นอร์ดิสก ์ในเดนมาร์ก เผยในที่ประชุมสภา

ยุโรปว่าด้วยเรื่องภาวะโรคอ้วน ที่กรุงเวียนนาของออสเตรีย ว่า ในอีก 27 ปีนับจากนี้ ไป ประชากรเกอืบ 1 ใน 4 

ของโลกจะเป็นคนอ้วนหรือน า้หนักเกนิ ซึ่งจะท าให้เสยีค่ารักษาพยาบาลสงูขึ้น  

 


